

THÀNH ỦY CAO BẰNG
BAN TUYÊN GIÁO

*

TÀI LIỆU
PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ
Tháng 01 năm 2024

SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN TRONG NỘI BỘ CỦA ĐẢNG

Stt	Nội dung
1	Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết Giáp Thìn năm 2024.
2	Kế hoạch số 339-KH/TU, ngày 27/11/2023 của Thành ủy Cao Bằng về Xây dựng mô hình “Đảng bộ 4 tốt”, “Chi bộ 4 tốt”.
3	Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 30/11/2023 về phát triển đảng viên đối với đoàn viên ưu tú là học sinh trong các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo.
4	Kết quả kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII và kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND Thành phố khóa XXII (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
5	Tin hoạt động

NỘI DUNG

1. Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết Giáp Thìn năm 2024

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân vui xuân, đón mừng năm mới, tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế mới, động lực mới tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, chủ động, tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hoá, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Lãnh đạo các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn để quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi... Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm.

4. Có các giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh... Tăng cường công tác dự báo, quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá, dịch vụ. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hoá tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Chủ động kế hoạch bảo đảm phương tiện vận chuyển hàng hoá và phục vụ Nhân dân và kiều bào ở nước ngoài về quê đón Tết. Bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết. Các cơ quan, tổ chức phải bảo đảm việc trở lại làm việc bình thường sau đợt nghỉ Tết, phân đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm.

5. Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hoá, xã hội của đất nước. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ.

6. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền về thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của Nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, sử dụng pháo và vật liệu nổ; phòng, chống dịch bệnh; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

7. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2023 trước ngày 10/01/2024, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng trước ngày 15/01/2024. Nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị.

2. Kế hoạch số 339-KH/TU, ngày 27/11/2023 của Thành ủy Cao Bằng về Xây dựng mô hình “Đảng bộ 4 tốt”, “Chi bộ 4 tốt”.

2.1. Nhiệm vụ, giải pháp

*** Chỉ tiêu**

- Phần đầu có từ 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy đạt mô hình “Đảng bộ 4 tốt” và “Chi bộ 4 tốt”.

- Phần đầu có từ 90% trở lên chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt mô hình “Chi bộ 4 tốt”.

* Nhiệm vụ, giải pháp

- Các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc quán triệt và triển khai Hướng dẫn số 14-HD/TU, ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình “Đảng bộ 4 tốt”, “Chi bộ 4 tốt”. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 234-KH/TU, ngày 26/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cao Bằng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Kế hoạch này bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

- Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị

+ Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 04/3/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 04/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 15-HD/TU, ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiêu chí, cách thức đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nghiêm túc duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định thi hành Điều lệ Đảng. Hằng năm chi bộ có kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

+ Nâng cao chất lượng việc ban hành nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ. Hằng năm, có nghị quyết lãnh đạo toàn diện, hằng tháng ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm hoặc giải quyết khâu yếu, mặt yếu, những vấn đề còn tồn tại của đảng bộ, chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung nghị quyết cụ thể, phù hợp, thiết thực, tính khả thi cao, thể hiện được tính lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của đảng bộ, chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; có phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng gắn với trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên (đối với đảng bộ), đảng viên (đối với chi bộ) trong việc triển khai, thực hiện nghị quyết.

+ Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; phát huy tốt quyền dân chủ của cán bộ, đảng viên, khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên tích cực tham gia phát biểu ý kiến trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện đúng quyền bảo lưu ý kiến, không phân biệt, đối xử với những ý kiến thuộc về thiểu số. Kiên quyết chống biểu hiện dân chủ hình thức, cục bộ, bè phái, độc đoán, gia trưởng. Khắc phục tình trạng dĩ hoà vi quý, sợ mất thành tích, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, sai không đấu tranh, không có chính

kiến rõ ràng; tình trạng lợi dụng tự phê bình và phê bình để tăng bốc, xu nịnh hoặc vu cáo, xuyên tạc gây mất đoàn kết nội bộ.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đoàn kết nội bộ, phát huy trách nhiệm nêu gương của các đồng chí cấp uỷ viên, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ.

+ Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ, duy trì và thực hiện tốt các mối quan hệ công tác, nhất là mối quan hệ trong tập thể cấp uỷ, đảng bộ, chi bộ, mối quan hệ giữa cấp uỷ, bí thư cấp uỷ, chi bộ với người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị theo đúng quy chế làm việc.

+ Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 2150-QĐ/TU, ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện, xã; Quy định số 10-QĐ/TU ngày 04/7/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ và Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, là tấm gương để quần chúng học tập, noi theo. Kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện bè phái, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ; biểu hiện nói không đi đôi với làm; bằng mặt không bằng lòng, đùn đẩy trách nhiệm.

- Thực hiện tốt công tác giáo dục, quản lý đảng viên, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ.

+ Thường xuyên quán triệt và định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 18/12/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ Cao Bằng về Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng về nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới; rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn 05-HD/TU, ngày 04/6/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc thực hiện tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

+ Làm tốt công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, hướng dẫn đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng tùy tiện, buông lỏng quản lý đảng viên. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Xây dựng và thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm theo quy định.

+ Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý sinh hoạt đối với đảng viên công tác ở xa nơi cư trú, làm việc ở những nơi chưa có tổ chức đảng... đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng. Thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ, đảng viên để nắm số lượng đảng viên có vi phạm cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng đảm bảo quy trình, nấc bước theo quy định.

2.2. Tổ chức thực hiện

Các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch xây dựng mô hình “Đảng bộ 4 tốt”, “Chi bộ 4 tốt” đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra.

3. Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 30/11/2023 về phát triển đảng viên đối với đoàn viên ưu tú là học sinh trong các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo.

Kết cấu đề án gồm 4 phần

Phần 1: Sự cần thiết và căn cứ xây dựng đề án

I- Sự cần thiết xây dựng đề án

II- Căn cứ xây dựng đề án

Phần 2: Thực trạng công tác phát triển đảng viên trong các trường THPT trên địa bàn Thành phố.

Phần 3: Mục tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, nhiệm vụ và giải pháp

I- Mục tiêu, chỉ tiêu

1. Mục tiêu chung

Việc triển khai thực hiện Đề án nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên và học sinh các trường THPT trên địa bàn Thành phố. Tạo cơ hội, môi trường thuận lợi để Đoàn viên thanh niên, học sinh thể hiện tinh thần tiên phong gương mẫu trong học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ra sức phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tạo tiền đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực chuyên môn giỏi, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Mục tiêu cụ thể

Hàng năm, mỗi chi bộ trường THPT trên địa bàn Thành phố phấn đấu lựa chọn, giới thiệu và cử ít nhất 10 đoàn viên ưu tú là học sinh đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Hàng năm, Đảng bộ trường THPT Thành phố kết nạp ít nhất 05 đoàn viên ưu tú là học sinh vào Đảng. Chi bộ trường THPT Cao Bình, Chi bộ trường THPT Bé Văn Đàn kết nạp ít nhất 02 đoàn viên ưu tú là học sinh vào Đảng.

II- Tiêu chuẩn và quy trình thực hiện

1. Tiêu chuẩn, điều kiện

Học sinh là đoàn viên ưu tú được xem xét kết nạp vào Đảng phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng hiện hành; có nguyện vọng thiết tha phấn đấu vào Đảng. Ngoài ra phải đạt các tiêu chuẩn sau:

Học lực đạt loại giỏi, ưu tiên những học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, thi nghề phổ thông, có hạnh kiểm tốt, nhiệt tình trong các hoạt động phong trào của nhà trường.

Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do nhà trường, Đoàn trường tổ chức, quan tâm những học sinh là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong học tập.

2. Quy trình thực hiện

2.1. Đối với Chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn trường

2.1.1. Bình chọn, đánh giá, xếp loại, công nhận đoàn viên ưu tú

Chi đoàn căn cứ kết quả học tập, rèn luyện và thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên hằng năm, tổ chức phân loại đoàn viên theo hướng dẫn của đoàn cấp trên.

Ban Chấp hành Đoàn trường họp bình xét danh hiệu đoàn viên ưu tú. Thông báo kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú đến chi đoàn nơi đoàn viên đang sinh hoạt; đồng thời báo cáo danh sách đoàn viên ưu tú với chi bộ, đảng bộ nhà trường.

2.1.2. Bồi dưỡng, hướng dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu rèn luyện

Dưới sự lãnh đạo của đảng uỷ, chi uỷ, Ban Chấp hành Đoàn trường phối hợp với Ban giám hiệu và các Đoàn thể nhà trường tạo môi trường học tập, hoạt động Đoàn; giao nhiệm vụ cụ thể để đoàn viên ưu tú thử thách, rèn luyện, phấn đấu. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống thường xuyên theo dõi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua hoạt động Đoàn tại nhà trường và nơi cư trú.

Cuối mỗi học kỳ, Ban Chấp hành Đoàn trường nhận xét kết quả phấn đấu, rèn luyện của đoàn viên ưu tú, báo cáo với cấp uỷ trên các mặt: Phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống; kết quả học tập; năng lực, sở trường; quan hệ quần chúng. Đề xuất chi bộ nhà trường cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Trong quá trình bồi dưỡng, thử thách, rèn luyện, nếu đoàn viên ưu tú chuyển nơi học tập thì Ban Chấp hành Đoàn trường có trách nhiệm chuyển sinh hoạt (giao hồ sơ đoàn viên có nhận xét, đánh giá) về tổ chức đoàn nơi đoàn viên chuyển đến để tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ.

2.1.3. Giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng

Căn cứ kết quả phấn đấu, rèn luyện của đoàn viên ưu tú và ý kiến của cấp ủy nhà trường về việc phát triển đảng viên mới, chi đoàn, ban chấp hành đoàn trường chủ động xem xét, tiến hành các thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng để xem xét kết nạp như sau:

- Ban Chấp hành chi đoàn nơi đoàn viên ưu tú sinh hoạt báo cáo giáo viên chủ nhiệm lớp để thống nhất nhận xét đánh giá và tổ chức họp xét, biểu quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng; ra nghị quyết đề nghị gửi về Ban Chấp hành Đoàn trường.

- Ban Chấp hành Đoàn trường họp xét, ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng, kèm theo nghị quyết đề nghị của chi đoàn gửi cấp ủy nhà trường.

2.1.4. Theo dõi quá trình phấn đấu sau khi kết nạp đảng

Chi đoàn, Ban Chấp hành đoàn trường có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ đối với đoàn viên ưu tú sau khi được kết nạp vào Đảng vẫn đang học tập tại nhà trường. Khi đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng chuyển đến nơi học tập, làm việc khác, Ban chấp hành đoàn trường lập danh sách theo dõi sự phát triển và có thể mời về tham gia các hoạt động, phong trào của đoàn trường để tuyên truyền, giáo dục cho học sinh nhà trường về tấm gương điển hình phấn đấu vào Đảng.

2.2. Đối với chi bộ nhà trường

2.2.1. Tạo nguồn kết nạp đảng viên

Chi bộ nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể tạo nguồn kết nạp đảng viên từ đoàn viên ưu tú là học sinh cho từng năm học và cả nhiệm kỳ (gắn với kế hoạch phát triển đảng viên của chi bộ, đảng bộ); chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn trường chủ động bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú là học sinh cho chi bộ. Phân công cán bộ, giáo viên là đảng viên chính thức giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng.

2.2.2. Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Căn cứ kết quả rèn luyện, phấn đấu của đoàn viên ưu tú do Ban Chấp hành Đoàn trường giới thiệu, chi bộ trường xem xét, lựa chọn những đoàn viên ưu tú tiêu biểu giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

2.2.3. Kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng

Chi bộ nhận xét, đánh giá đoàn viên ưu tú cuối mỗi học kỳ; thông tin cho đoàn viên ưu tú và Ban Chấp hành Đoàn trường biết trên các mặt: Nhận thức chính trị, kết quả học tập, rèn luyện, đạo đức, lối sống, tham gia sinh hoạt đoàn thể và tự rèn luyện. Những đoàn viên ưu tú còn có mặt hạn chế, chi bộ giao trách nhiệm cho chi đoàn và đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ đoàn viên khắc phục; những đoàn viên thiếu ý thức phấn đấu cần kịp thời đưa ra khỏi danh sách theo dõi kết nạp vào Đảng.

Chi bộ xem xét, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện các bước nhận xét, giới thiệu và hướng dẫn đoàn viên ưu tú thực hiện các thủ tục kết nạp vào Đảng đối với những đoàn viên ưu tú đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Quy trình, hồ sơ xin vào Đảng

và việc tổ chức lễ kết nạp thực hiện theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Chi bộ nhận xét, đánh giá đoàn viên ưu tú cuối mỗi học kỳ. Việc xem xét, đề nghị kết nạp học sinh là đoàn viên ưu tú vào Đảng được thực hiện trước khi kết thúc mỗi năm học.

III- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên nói chung, phát triển đảng viên là học sinh trong các trường THPT; trách nhiệm của chi ủy, bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ các trường THPT trong công tác phát triển đảng viên là học sinh.

2. Tăng cường công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách nhằm nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp.

3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên.

4. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát

Phần 4: Tổ chức thực hiện

1. Các chi, đảng bộ trường THPT trực thuộc Thành uỷ phổ biến, quán triệt và triển khai Đề án này đến cán bộ, đảng viên và tổ chức Đoàn trong nhà trường; đồng thời xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án. Đưa nội dung kết nạp đoàn viên ưu tú là học sinh vào kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị; phân công cán bộ, giáo viên là đảng viên chính thức giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Thành uỷ (qua Ban Tổ chức Thành uỷ) trước ngày 30/7 hằng năm.

2. Các cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của Đề án.

4. Kết quả kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII và kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND Thành phố khóa XXII (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

4.1. Kết quả kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII

Sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Sáng 08/12, Kỳ họp thứ 17 bước vào phiên họp cuối, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành biểu quyết, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Trung Thảo; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí

Hoàng Văn Thạch do chuyển công tác khác. Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt biểu quyết tán thành.



Các đại biểu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tiếp đó, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Hoàng Văn Thạch; chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Hà Nhật Lệ.

Kết quả, đồng chí Hoàng Văn Thạch trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 47/49 phiếu, chiếm 95,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh; đồng chí Hà Nhật Lệ trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 45/49 phiếu, chiếm 91,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thống nhất cao, các đại biểu biểu quyết thông qua 34 nghị quyết, trong đó, 26 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa - xã hội. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở pháp lý để các cấp, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024.

Trong đó, nhiều nghị quyết quan trọng, liên quan mật thiết đến đời sống của người dân như: Thông qua danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2024; thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, người bị quản lý sau cai

nghiên ma túy tại cấp xã trên địa bàn tỉnh; quy định chức danh, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; chức danh, mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh...



Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê khẳng định năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) đã đề ra. Với tinh thần “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả”, đề nghị các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy. Tập trung rà soát, phân tích, đánh giá làm rõ những thuận lợi, khó khăn của từng ngành, lĩnh vực; có các giải pháp phù hợp và tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 3 chương trình trọng tâm và 3 nội dung đột phá chiến lược của tỉnh. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, đề án phát triển nông, lâm nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ khắc phục các bất cập trong quản lý, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ đầu năm. Tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi, phân đầu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước cả năm 2024...

Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc theo hướng trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, gắn với

việc tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, thực hiện kém hiệu quả.

4.2. Kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND Thành phố khóa XXII

Trong 02 ngày (ngày 18 và 19/12/2023), Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành kỳ họp thứ 12.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm, quyết liệt nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, thống nhất cao trong bộ máy chính quyền và sự ủng hộ tích cực của các công ty, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, năm 2023 Thành phố đã cơ bản thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra. Có 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 02 chỉ tiêu dự kiến không đạt, đó là: Chỉ tiêu về Tổng sản lượng lương thực có hạt và chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước.

Tính đến ngày 30/11/2023, Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN năm 2023 đạt trên 346 tỷ đồng, bằng trên 131%, tổng mức lưu chuyển hàng hoá, thương mại - dịch vụ đạt trên 5.800 tỷ đồng, bằng 107,3% so với cùng kỳ năm 2022; duy trì và nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, đối với thực hiện xây dựng nông thôn mới cấp xóm; công tác quản lý đô thị được chỉ đạo sát sao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động xây dựng. Rà soát, đánh giá đúng thực trạng các tiêu chí đô thị loại II, tập trung nguồn lực, giải pháp phấn đấu xây dựng thành phố Cao Bằng đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2027, trở thành thành phố du lịch, văn minh - hiện đại. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, môi trường đảm bảo đúng quy định của nhà nước. Văn hóa xã hội có bước phát triển, các dịch vụ du lịch đã dần khởi sắc, phố đi bộ Kim Đồng phát huy vị thế của một điểm đến thân thiện, tạo dựng được một không gian văn hóa tụ hội bản sắc Nhân dân các dân tộc; tham mưu UBND tỉnh tổ chức Khai mạc Tuần Văn hóa – Thể thao – Du lịch năm 2023, tổ chức chuỗi hoạt động nhằm quảng bá, kích cầu du lịch với điểm nhấn là màn trình diễn trang phục dân tộc nhảy dân vũ với sự tham gia của 3.000 người tại Phố đi bộ Kim Đồng. Tham gia triển lãm, trưng bày Không gian văn hóa thành phố Cao Bằng trong chuỗi Ngày hội du lịch Non nước Cao Bằng tại Hà Nội. Thành phố đón trên 1,4 triệu lượt du khách, vượt 251% vượt chỉ tiêu kế hoạch HĐND Thành phố giao.

Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả quan trọng. Giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, quy mô trường lớp và chất lượng các trường chuẩn tiếp tục được duy trì và nâng cao. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, giải quyết việc làm cho gần 1.900 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,95%, thực hiện tốt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 49 hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tại các phiên thảo luận tại tổ và thảo luận chung tại Hội trường đã có 24 lượt ý kiến phát biểu, với 56 nội dung được đề cập làm rõ các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024, cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thu ngân sách nhà nước; Giải ngân vốn đầu tư công; nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức

cá nhân trong việc triển khai thực hiện một số dự án chậm do vướng mắc về mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng như gây ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn; các giải pháp cụ thể để quản lý, sử dụng hiệu quả đất công, đất dôi dư; các giải pháp cụ thể của cơ quan chuyên môn trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; Việc xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm tại một số ít cơ quan, đơn vị...



Đại biểu dự kỳ họp

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, có 4 câu hỏi trực tiếp của các đại biểu HĐND Thành phố liên quan đến việc thay đổi, bổ sung thông tin, xác nhận thay đổi thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sau đồng bộ số liệu theo bản đồ đo vẽ năm 1995 sang bản đồ đo vẽ mới (2015-2019); các giải pháp để tránh huy thu NSNN trên địa bàn Thành phố; việc điều chỉnh, cập nhật số liệu, rà soát, thống kê, đối chiếu các địa chỉ thu và giải pháp thu thuế đối với thuế đất phi nông nghiệp; việc thực hiện khai báo lưu trú theo Luật cư trú năm 2020 đối với các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Thành phố đã trả lời cụ thể, rõ ràng các vấn đề cử tri và đại biểu HĐND Thành phố quan tâm, kiến nghị.

Phát biểu tại kỳ họp, Đ/c Nguyễn Thế Hoàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đã trả lời và làm rõ thêm các vấn đề được cử tri và đại biểu đề cập liên quan đến việc thực hiện 02 chỉ tiêu dự kiến không đạt trong năm 2023; công tác thu ngân sách Nhà nước; chỉ tiêu về tổng sản lượng lương thực cây có hạt; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; công tác GPMB thực hiện các dự án; công tác quản lý đô thị dự kiến đạt thấp so với kế hoạch đề ra... Về thực hiện nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh: sẽ tập trung lãnh, chỉ đạo điều hành phân đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm năm 2024; tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các Đề án, kế hoạch đã ban hành; tập trung xây dựng, triển

khai 03 đột phá chiến lược, đó là: Xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển không gian đô thị, phấn đấu hoàn thành cơ bản các tiêu chí đô thị loại II trước năm 2030. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lãnh đạo quản lý và nhân lực lao động trực tiếp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Cùng với đó, Thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn. Tăng cường siết chặt công tác quản lý trật tự đô thị; Duy trì và nâng cao, giữ gìn chất lượng tuyến phố văn minh đô thị. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch và đem đến những tiện ích, sự phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, người dân. Tăng cường xúc tiến, quảng bá các tiềm năng, lợi thế về du lịch của Thành phố bắt nhịp và kết nối với các tỉnh, thành phố trong cả nước, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố...



Đại biểu HĐND Thành phố biểu quyết thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND Thành phố trình tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND Thành phố đã nhất trí biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cao Bằng (lần 7) và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm

2024 của HĐND Thành phố và Nghị quyết kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Tin hoạt động

5.1. Đ/c Lê Hải Hòa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Sáng 01/12/2023, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 24 lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên BTV Thành ủy và thông qua Đề án thay đổi cơ cấu nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy một số phường, xã .



Đ/c Lê Hải Hòa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đ/c Lê Hải Hòa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác, kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm cũng như thực hiện các chính sách về công tác cán bộ theo quy định nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và giám sát cán bộ. Do đó cần nêu cao trách nhiệm, ý thức xây dựng, khách quan, công tâm thống nhất nhận thức chung, phát huy dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao xem xét, thể hiện mức độ tín nhiệm của mình đối với người được lấy phiếu.

Hội nghị đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 06 đồng đồng chí là Thường trực Thành ủy, Ủy viên BTV Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, cả 06 đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm cao chiếm tuyệt đại đa số, số lượng các đồng chí có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp chỉ chiếm tỷ lệ dưới 1%.

Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố thông qua tờ trình về việc thay đổi cơ cấu Đề án nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy 3 phường, xã gồm: Sông Bằng, Duyệt Trung và Chu Trinh. Theo đó, hội nghị đã tập trung thảo luận và chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện Đề án nhân sự BCH do Đại hội Đảng bộ phường, xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đồng thời bỏ phiếu kín biểu quyết thông qua việc điều chỉnh cơ cấu Đề án nhân sự BCH, BTV Đảng ủy phường, xã và thống nhất đề nghị cấp trên không thực mô hình bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND đối với 3 phường, xã: Sông Bằng, Duyệt Trung và Chu Trinh.



Quang cảnh hội nghị

5.2. Đoàn đại biểu Thành ủy Cao Bằng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan các di tích lịch sử tại Hà Nội

Trong 02 ngày 04 và 05/12, Đoàn công tác của Thành ủy Cao Bằng do đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn tổ chức đi thăm quan các khu di tích lịch sử, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Hà Nội. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Thường trực Thành ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí là bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng xóm tiêu biểu của 11 phường, xã và một số doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển Thành phố.



Các đại biểu thăm quan di tích Hoàng Thành Thăng Long

Đến thăm khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, các đại biểu được giới thiệu khái quát về lịch sử, kiến trúc, công năng của công trình; giới thiệu về khảo cổ học, với dấu tích của 3 triều đại Lý, Trần, Lê. Các đại biểu được chiêm ngưỡng những cổ vật quý giá và đặc sắc với chủ đề “Thăng Long Hà Nội - Lịch sử nghìn năm từ lòng đất” tại nhà trưng bày; Tiến hành dâng hương tưởng nhớ Đức vua Lý Thái Tổ và các vị tiên đế đã có công khai sáng Kinh thành Thăng Long, dựng xây non sông Đại Việt tại Điện Kính Thiên.



Thăm quan Tòa nhà Quốc hội Việt Nam

Tiếp đến, các đại biểu đã thăm Tòa nhà Quốc hội và tham quan Bảo tàng khảo Lâm việc với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu được thông tin về nhiệm vụ quản lý, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Đoàn đại biểu thành phố Cao Bằng dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu của Thành ủy Cao Bằng đã dâng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Tại đây, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam. Người đã dành trọn cả cuộc đời vì dân, vì nước, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.



Thăm quan Khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch

Cũng trong khuôn khổ chuyến đi, Đoàn đại biểu Thành ủy Cao Bằng đã thăm quan Khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch. Đây là một quần thể kiến trúc nằm trong khuôn viên Phủ Chủ tịch, thuộc trung tâm chính trị Ba Đình - quận Ba Đình, Hà Nội. Năm 1954, sau khi quân ta về tiếp quản thủ đô, Bác Hồ đã sống và làm việc suốt 15 năm cuối đời (1954 - 1969), hiện còn các di tích, tài liệu, hiện vật gốc và môi trường cảnh quan di tích.

5.3. Đoàn đại biểu thành phố Cao Bằng dâng hương, dâng hoa Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023), Sáng ngày 11/12, Đoàn đại biểu Thành ủy đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình.



Đoàn đại biểu dâng hoa đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành phố Cao Bằng đã dâng hoa, dâng hương lên anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao và những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chỉ huy kiệt xuất của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng - vị tướng của Nhân dân.

Trước anh linh của Đại tướng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Cao Bằng nguyện hứa sẽ đoàn kết thống nhất, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các Chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, quyết tâm xây dựng thành phố Cao Bằng ngày càng phát triển.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố và đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tham quan địa điểm thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo; Thăm, động viên và tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học, THCS xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình.



Lãnh đạo Thành ủy Cao Bằng và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học, THCS xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình

* Buổi chiều cùng ngày, Thành ủy Cao Bằng cũng đã tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dự buổi nói chuyện có các đồng chí thường trực Thành ủy; các đồng chí UVBCH Đảng bộ Thành phố; Các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ; Đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của thành phố và các em học sinh THCS trên địa bàn.

Tại chương trình, các đại biểu đã được nghe ông Võ Hồng Nam, con trai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng - Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, nổi bật đó là từ trận đánh thắng đầu tiên đồn Phai Khắt - Nà Ngần của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đến những trận đánh thắng lẫy lừng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; tình thương yêu của Đại tướng với cán bộ, chiến sĩ và tình cảm của đồng bào các dân tộc Cao Bằng nói riêng và đồng bào các dân tộc Việt Bắc nói chung giành cho Đại tướng cũng như tình cảm của Đại tướng giành cho Nhân dân các dân tộc Cao Bằng; Những căn dặn của Đại tướng đối với bộ đội, thế hệ thanh thiếu niên và người dân về công tác giáo dục truyền thống lịch sử..



Ông Võ Hồng Nam, con trai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể về cuộc đời và sự nghiệp của Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố cảm ơn ông Võ Hồng Nam đã trực tiếp chia sẻ những câu chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng thời cho biết, trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố Cao Bằng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt sẽ chú trọng công tác giáo dục truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng thành phố Cao Bằng phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.



Các đại biểu dự chương trình nói chuyện chuyên đề về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

5.5. UBND Thành phố công bố, thông tin quy mô các dự án thu hồi đất trên địa bàn

UBND Thành phố vừa tổ chức hội nghị công bố, thông tin về quy mô, mục tiêu đầu tư và tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng Thành phố đã thông tin về quy mô, mục tiêu đầu tư và tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đối với 08 dự án. Trong đó, có 6 dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng, gồm: Dự án Phát triển đô thị 3A, phường Đề Thám; Dự án Phát triển đô thị 7A, 9A, 10A phường Sông Hiến; Dự án Phát triển đô thị Bắc Sông Hiến; Dự án Khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa; Hạng mục: Bãi thải số 03 và 02 dự án sắp triển khai đó là: Dự án đầu tư Khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa - Khai trường khu Bắc và Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng.



Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng Thành phố đã thông tin về quy mô, mục tiêu đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác GPMB, đến nay cơ bản các dự án đều đang gặp khó khăn chung như: Nhiều người dân chưa đồng thuận trong việc Nhà nước thu hồi đất tại các dự án, nhất là các dự án phát triển đô thị do doanh nghiệp làm Chủ đầu tư vì chính sách bồi thường thu hồi đất có nhiều nội dung chưa phù hợp với thực tế đời sống; Nguồn vốn thực hiện bồi thường, GPMB; chưa có quy định về cách xác định giá đất tái định cư đối với các dự án có bố trí tái định cư tại chính dự án đó gây khó khăn cho đơn vị chuyên môn trong việc xác định giá đất cụ thể để thực hiện việc thu tiền sử dụng đất tái định cư; Công tác bố trí đất tái định cư còn gặp nhiều khó khăn.

Tại hội nghị, các phòng, ban, đơn vị chuyên môn đã tập trung thảo luận, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác

GPMB cũng như đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ cho việc triển khai thực hiện công tác GPMB, đền bù, hỗ trợ tái định cư cho người dân.



Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Châu đề nghị chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội của Thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân đối với vấn đề quản lý đất đai để đảm bảo các chế độ chính sách đúng theo quy định pháp luật khi nhà nước thu hồi đất; cấp ủy, chính quyền cơ sở và các đoàn thể chính trị xã hội cần nghiên cứu, nắm rõ về các dự án đang thực hiện, qua đó có hình thức tuyên truyền, đối thoại giải đáp cho người dân hiểu rõ, để người dân hiểu được những lợi ích mà các dự án đem lại và đồng thuận trong quá trình triển khai các dự án.